

17. Trường sĩ quan chỉ huy — kỹ thuật tên lửa Ra-đa.

18. Trường sĩ quan chỉ huy — kỹ thuật xe tăng.

19. Trường sĩ quan chỉ huy — kỹ thuật thông tin.

20. Trường sĩ quan chỉ huy — kỹ thuật công binh.

21. Trường sĩ quan chỉ huy — kỹ thuật ô-tô.

Điều 2. — Mục tiêu, chuyên ngành, chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng của các học viện, trường đại học, trường cao đẳng quân sự do Bộ Quốc phòng quyết định.

Điều 3. — Các học viện, trường đại học, trường cao đẳng quân sự là một bộ phận trong hệ thống các học viện, trường đại học của Nhà nước, được hưởng các chính sách, chế độ áp dụng cho các học viện, trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

Điều 4. — Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và thủ trưởng các Bộ, các ngành khác có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 1982

T.M. Hội đồng bộ trưởng

K.T. Chủ tịch

Phó chủ tịch

TỔ HỮU

QUYẾT ĐỊNH số 25-HĐBT ngày 16-2-1982 về công tác tuyển sinh vào các học viện quân sự, trường đại học, trường cao đẳng quân sự.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Đề nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp

ứng nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy hiện đại, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

1. Hàng năm Bộ Quốc phòng được tuyển sinh để chọn những công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa, sức khỏe, tuổi và có khả năng hoạt động trong lĩnh vực quân sự vào học tại các học viện quân sự, các trường đại học và trường cao đẳng quân sự để đào tạo thành sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Công tác tuyển sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện và theo chế độ thi tuyển, thống nhất với quy chế tuyển sinh vào các trường đại học của Nhà nước. Việc chỉ đạo và bảo đảm cho công tác tuyển sinh vào các học viện quân sự, các trường đại học và trường cao đẳng quân sự do Bộ Quốc phòng tiến hành có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể ở trung ương và địa phương.

3. Tất cả nam thanh niên bao gồm hạ sĩ quan, chiến sĩ đang làm nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, hoặc đã hết hạn phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; nam thanh niên ngoài quân đội có đủ tiêu chuẩn và điều kiện do Bộ Quốc phòng quy định đều được quyền tham gia thi tuyển vào học tại các học viện quân sự, các trường đại học và trường cao đẳng quân sự.

Đối với nữ quân nhân và nữ thanh niên ngoài quân đội, chỉ tuyển sinh vào học một số ngành chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật có nhu cầu và do Bộ Quốc phòng quyết định.

Cơ quan chính quyền các cấp và người chỉ huy các đơn vị bộ đội có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục theo quy định của Bộ Quốc phòng và giúp đỡ, tạo điều kiện

thuận lợi cho quân nhân và thanh niên ngoài quân đội dự thi tuyển và nhập học đúng thời gian quy định khi có giấy gọi của hiệu trưởng các trường quân sự.

4. Thành lập Ban tuyển sinh quân sự ở trung ương, do một thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng ban. Nhiệm vụ, tổ chức, thành phần của Ban tuyển sinh các cấp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Ủy ban nhân dân các cấp, Ban tuyển sinh đại học các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban tuyển sinh quân sự để chỉ đạo thống nhất và giúp đỡ các học viện và trường quân sự tổ chức việc xét chọn, thi tuyển được chặt chẽ.

5. Môn thi và nội dung các đề thi vào các trường sĩ quan do Bộ Quốc phòng quyết định.

Môn thi và nội dung các đề thi vào một số chuyên ngành tại học viện kỹ thuật, học viện quân y và đại học ngoại ngữ quân sự thống nhất với các trường đại học ngoài quân đội.

6. Thời gian thi tuyển vào các trường sĩ quan do Bộ Quốc phòng quyết định sau khi Bộ Giáo dục công bố kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Bộ Giáo dục có trách nhiệm thông báo kịp thời kết quả thi phổ thông trung học để Bộ Quốc phòng triển khai việc thi tuyển vào các trường quân sự.

Thời gian thi tuyển vào các học viện quân sự, trường đại học quân sự thống nhất với thời gian thi tuyển vào các trường đại học ngoài quân đội do Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp chỉ đạo.

7. Căn cứ vào quyết định này Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm ban hành quy chế tuyển sinh và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện. Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và thủ trưởng các Bộ, các ngành khác có liên quan

có trách nhiệm hướng dẫn ngành mình phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc tổ chức tuyển sinh vào các học viện quân sự, các trường đại học và trường cao đẳng quân sự.

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 1982

T.M. Hội đồng bộ trưởng
K.T. Chủ tịch
Phó chủ tịch
TỔ HỮU

NGHỊ QUYẾT số 31-HDBT ngày 22-2-1982 về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian 1981 - 1985.

Tây Nguyên là vùng chiến lược có vị trí rất quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng của đất nước. Với khoảng 1,6 triệu hécta đất nông nghiệp phi nhiên và khoảng 3,3 triệu hécta đất lâm nghiệp và rừng có trữ lượng gỗ và lâm sản, đặc sản rất phong phú, Tây Nguyên có khả năng phát triển nhanh và toàn diện về nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp, trước hết là công nghiệp chế biến nông - lâm sản với khối lượng lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, cùng với sự chi viện của các ngành ở trung ương, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, bộ đội, cán bộ, công nhân viên ở Tây Nguyên đã có những cố gắng to lớn trong việc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, truy quét Fulrô và các